



โปรดทราบ! วันสิ้นยุคใกล้เข้ามาแล้ว!



เตรียมตัวพบกับพระเยซูคริสต์!

ทุกวันนี้ดูเหมือนจะมีเส้นทางหลายสาย แต่ในความจริงแล้วมีเพียง 2 เส้นทาง: **ชีวิต** หรือ **ความตาย** และ 2 จุดหมาย: **สวรรค์** หรือ **นรก** พระเยซูคริสต์ซึ่งทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งและทรงเป็นผู้เดียวที่มีพลังที่จะนำ พากุลไปสู่วรรคที่ทรงยืนอยู่ ณ ทางแยกของเส้นทางชีวิตคุณ และทรงกำลังตรัสกับคุณว่า “ดูเสียเถิด เราตั้งทางชีวิตและความตายไว้หน้าท่านแล้ว ดังนั้นเลือกชีวิตเถิดเพื่อท่านจะได้มีชีวิต”

การกลับมาของพระเยซูกำลังใกล้เข้ามาแล้ว โปรดทราบถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ขอให้ท่านเตรียมพร้อม!

สวรรค์และนรกกำลังรอ: เลือกบ้านอันเป็นนิรันดร์ของท่านเสียในวันนี้!

พบกับพระเยซูคริสต์ที่แท้จริง: คุณรู้จักพระเยซูของคิโด และ คุณรู้จักพระองค์ได้อย่างไร? คุณเคยพบกับพระเยซูที่แท้จริงหรือเปล่า...พระผู้ทรงได้



วาดเราทุกคนขึ้นมา? พระเยซูผู้ทรงรักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นชนชาติใด เพศใด สถานะใด และไม่ว่าคุณจะทำบาปอะไรมา? คุณรู้จักชายผู้ร้องไห้เพื่อบุตรของพระองค์ อุ้มชูพวกเขาผ่านอุปสรรค รับและเช็ดน้ำตาของพวกเขาเวลาเจ็บ เดียวดาย โศกเศร้า กอดพวกเขาไว้แน่นๆและไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาไปหรือเปล่า? คุณเคยพบกับพระบิดาผู้ทรงคุ้มครอง ผู้เลี้ยงแกะผู้ทรงนำทาง พระเจ้าผู้เดียวที่ทรงสละชีวิตเพื่อมวลมนุษยชาติ ปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์ให้แก่คุณไหม? คุณรู้จักพระเยซูผู้ทรงหยอกล้อ ทรงร่าเริง ทรงเป็นผู้มอบสันติสุข ความรัก และความปิติยินดีหรือไม่? คุณรู้จักชายผู้ทรงใกล้ชิด เต็มรัากับเจ้าสาวของพระองค์และแต่งงานกับเธอหรือไม่? พระองค์ผู้ทรงกลมรักรักกับคุณในทุกๆวัน! นี่แหละคือพระเยซูที่แท้จริง คือพระเจ้าของจักรวาล คือพระผู้ทรงสร้าง

คุณ! พระองค์ทรงเป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติแต่พระองค์ถูกโดนปฏิเสธโดยคนส่วนมาก พระองค์ตรัสกับคุณว่า “วันนี้ เราอยากให้คุณพบกับเรา!” และถ้าหากคุณสามารถได้ยินเสียงของพระองค์แล้วละก็ อย่าได้แข็งใจเลย! คนที่ปฏิเสธพระองค์และตายโดยปราศจากพระองค์จะพบกับความพิเนาศและต้องอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์!

อะไรที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็ววัน!

➤ **การเสด็จกลับมาจับผู้เชื่อ** เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่คุณไม่อยากจะพลาด คือการที่เจ้าสาวผู้ได้เตรียมพร้อมแล้วของพระเยซูจะถูกเรียกขึ้นไปพบกับพระองค์กลางอากาศอย่างเหนือธรรมชาติ! นี่คือการตามหาผู้คนที่ติดตามพระคำของพระเจ้า(พระคัมภีร์ไบเบิล)อย่างถึงที่สุด ในวันของการเสด็จกลับมาจับผู้เชื่อ พระเยซูจะทรงส่งทูตสวรรค์มาพร้อมกับเสียงเรียกของแตรอันดังสนั่น ซึ่งในเวลานั้น ภายในชั่วพริบตาเดียว กายของผู้ที่ได้รับเลือกจะแปลงเป็นดั่งกายของคนในสวรรค์อันมีสง่าราศีเพื่อไปพบกับพระเยซูกลางอากาศและถูกเรียกขึ้นสู่วรรค ภายหลังจากเหตุการณ์นั้นจะมีผู้คนสูญหายทั่วโลก ใบประกาศนี้คือคำเชิญจากพระเยซูสำหรับคุณในการเสด็จกลับมาจับผู้เชื่อ!

- ใครที่รักทางโลกและไม่ละทิ้งบาปจะถูกทอดทิ้งไว้ในมหากลิญ! “ตลอดช่วงนั้นพวกเขาจะร้องหาความตายแต่จะไม่พบ อยากตายแต่ความตายจะหลบลี้หนีหน้าไปจากเขา” จีวรณ 9:6
- ไม่มีผู้ใดเลยที่ทราบถึงวันและเวลาของการเสด็จกลับมาจับผู้เชื่อ
- จงเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา! อย่าติดตามใครที่พยากรณ์วันที่ของการเสด็จกลับมาจับผู้เชื่อ นิमितของการสิ้นยุคนั้นอยู่รอบตัวพวกเรา “เช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นสิ่งสรวัดเหล่านี้ท่านก็รู้ว่าสิ่งนี้ใกล้เข้ามาแล้ว อยู่ที่ประตูนี้เอง” (มัทธิว 24:33)

➤ **ผู้ต่อต้านพระคริสต์:** พระเยซูได้ทรงเตือนพวกเราถึงบุคคลแห่งความบาปที่จะมาในช่วงเวลาสิ้นยุค โดยภายนอกเขาจะดูเหมือนคนที่ดีเลิศที่หมายจะทำการดีแต่ภายในแล้วเขานั้นชั่วช้ามาก “มันยังบังคับทุกๆ คนไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อย คนรวยคนจน ทาสหรือไทให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือหน้าผาก เพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมายซึ่งเป็นชื่อหรือหมายเลขประจำชื่อของสัตว์ร้ายนั้น ในเรื่องนี้ต้องใช้ปัญญา ผู้ใดมีความเข้าใจก็จงตรัสกรอง

หมายเลขของสัตว์ร้ายนั้น เพราะหมายเลขนั้นแทนชื่อบุคคลหนึ่ง หมายเลขของเขาคือ 666 (วิวรณ์ 13:16-18) เขาจะไม่ใช้คนธรรมดาแต่เป็นผู้ปกครองที่ฉลาด ซึ่งการมาของเขานั้นสอดคล้องกับการกระทำของมารซาตานที่ให้อาณาภพในการปกครองโลกนี้แก่เขา

- เขาจะลงโลกโดยการแสดงนิมิตและการอัศจรรย์โดยใช้พลังของมารซาตาน
- เขาจะใช้กฎหมายส่งเสริมความบาปบนแผ่นดินและจะชี้นำผู้คนไปยังทางแห่งความบาป – ความหายนะ!
- จงอย่าบูชาหรือเดินตามผู้ต่อต้านพระคริสต์! อย่ารับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้น 666

➤ **เครื่องหมายของสัตว์ร้าย 666:** ได้มีการเปิดเผยต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าหลายท่านว่าเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นอาจจะเป็นไมโครชิปที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังซึ่งผู้ต่อต้านพระคริสต์จะบังคับให้ผู้คนมีไว้ที่บริเวณมือขวาหรือบนหน้าผาก (วิวรณ์ 13:16) นี่คือการหมายของการตกเป็นของมารซาตาน การรับเครื่องหมายนี้คือการขายวิญญาณของคุณให้แก่มารซาตานอย่างไม่มีทางหวนคืน อันเป็นการมอบสิทธิให้มันบังคับจิตใจของคุณและเอาความจำนงเสรีของคุณไป **จงอย่ารับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย มิเช่นนั้น คุณจะตกอยู่ในนรกชั่ววันรันดร์! จะไม่มีการอภัย ไม่มีความรอด ไม่มีความหวัง และ ไม่มีโอกาสที่สองที่จะเข้าสู่สวรรค์สำหรับใครที่รับมันมา!** (วิวรณ์ 14:9-11)



➤ **ผู้เผยพระวจนะเท็จ พระคริสต์ปลอม การหลอกลวง และคำโกหก:** ในระยะสุดท้าย จะมีผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากซึ่งแม้แต่คนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วก็จะถูกหลอกลวงหากเป็นไปได้ พวกเขาแต่งกายดั่งแกะแต่แท้จริงแล้วภายในเป็นหมาป่า พวกเขาอาจแลดูเหมือนคริสเตียนโดยภายนอกแต่พวกเขาจะผสมความจริงกับคำโกหกหลอกลวงเพื่อให้คุณนำเชื่อถือ!

- ผู้เผยพระวจนะเท็จจะบอกวันที่ของการกลับมาของพระเยซูคริสต์! จงอย่าติดตามใครก็ตามที่บอกวันที่ของการกลับมาของพระเยซูคริสต์!
- คุณจะต้องอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล ทราบความจริงและใช้วิจารณญาณ “เมื่อเวลานั้นมาถึงหากมีใครมาบอกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์อยู่ที่นั่น!’ หรือ ‘ดูเถิด พระองค์อยู่ที่นั่น!’ อย่าไปเชื่อเลย เพราะจะมีพระคริสต์ปลอมและผู้เผยพระวจนะเท็จปรากฏขึ้น พวกเขาจะแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ เพื่อลวงผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้หากเป็นไปได้ ฉะนั้นจงระวัง เรามอบทุกอย่างแก่ท่านไว้ล่วงหน้าแล้ว (มัทธิว 24:23-24; มาระโก 13:21-23) “ฉะนั้นหากใครมาบอกท่านว่า ‘ผู้นั้นอยู่ที่นั่นในถิ่นกันดาร’ อย่าออกไปเลย หรือบอกว่า ‘ผู้นั้นอยู่ที่นั่นในห้องชั้นใน’ อย่าเชื่อเลย เพราะฟ้าแลบซึ่งมาจากตะวันออกมองเห็นได้แม้กระทั่งที่ตะวันตกอันใด การมาของบุตรมนุษย์ก็ฉับนั้น” (มัทธิว 24:26-27; ลูกา 17:23-24)



นรก: สถานที่แห่งการทรมานชั่ววันรันดร์ที่ไม่มีทางออกและเป็นสถานที่กักขังทุกคนที่ไม่สำนึกบาปและปฏิเสธที่จะรับพระเยซูคริสต์ คริสต์เตียนที่ไม่สำนึกบาปก็ตกนรกเช่นกัน อย่าลืมนึกว่าผู้คนในนรกนั้นอ่อนวอนขอที่จะมาอยู่บนโลกเพียงแค่นาทีเดียวเพื่อที่จะสำนึกบาปของพวกเขาแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้ คุณยังคงมีโอกาสนั้นให้หลุดไปอย่างเสียเปล่า!



สวรรค์: โลกอันสูงส่งสำหรับภรมิชีวิตนิรันดร์โดยมีพระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของและผู้สร้าง ยามที่พระองค์ทรงสร้างสวรรค์ พระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของได้วางสิ่งที่ค้ำคุณค่าในรันดร์: ความงาม, ความรุ่งโรจน์, สันติสุข, ความสง่างาม และความลึกกลับ ซึ่งถึงแม้มูลค่าของโลกทั้งใบจะถูกนำมา รวมกันก็ไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับมูลค่าของสิ่งก่อสร้างเพียงหลังเดียวในสวรรค์ได้เลย

เลือกสวรรค์วันนี้: พระเยซูทรงเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจในการนำคุณไปยังสวรรค์ (ยอห์น 14:6) ไม่มีผู้ใดสามารถไปสวรรค์ได้โดยการทำความดี, โดยจริยธรรม, โดยความต้องการของตน, หรือโดยความเชื่ออื่นนอกเหนือจากในพระเยซูคริสต์ ในประวัติศาสตร์ไม่มีผู้ใดที่ได้สละเลือดและตายบนไม้กางเขนเพื่อคุณนอกเสียจากพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงสร้างคุณ ทรงเป็นผู้เดียวที่ทรงเอาชนะความตายและฟื้นขึ้นมาจากความตาย และทรงเป็นผู้เดียวเพียงผู้เดียว (กิจการ 4:12)! **เลือกสวรรค์วันนี้ เปิดรับพระเยซูด้วยหัวใจ:**

- ☞ สารภาพและสำนึกบาปทั้งหมดของคุณ พระเยซูจะทรงอภัยคุณในทันที (1 ยอห์น 1:9)
- ☞ อธิษฐาน: "พระเยซูเจ้าข้า หลังจากที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ขอมอบรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและผู้ไถ่ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของข้าพระองค์และได้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย ขอพระองค์ได้โปรดบันทึกชื่อของข้าพระองค์ลงในหนังสือแห่งชีวิต และสอนข้าพระองค์ให้เดินในทางของพระองค์ด้วยเถิด"
- ☞ เริ่มเข้าร่วมคริสตจักรที่เชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลและเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- ☞ รักษาวันของพระเจ้า ในวันอาทิตย์ไปเข้าร่วมคริสตจักร เคาะพระผู้เป็นเจ้า และไม่ทำกิจกรรมเพื่อความสุขส่วนตัว (อิสยาห์ 58:13)
- ☞ อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลทุกวันโดยเริ่มจากพระธรรมยอห์น และปฏิบัติตามคำสอนของพระคัมภีร์ไบเบิล